



**หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น**  
**เรื่อง การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ประจำปี 2568**  
**สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)**

**หลักการและเหตุผล**

มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการและบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในมาตรฐานฯ ระบุว่าเภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบยาของโรงพยาบาล ปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลไม่เพียงการบริการเภสัชกรรมพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการบริหารและขับเคลื่อนการจัดการด้านยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้วิชาชีพเภสัชกรรมทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแล และส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาด้วยยา

มาตรฐานที่สำคัญข้อแรก กล่าวถึง ภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการงานเภสัชกรรม ที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริการด้านเภสัชกรรม การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การเป็นผู้นำรวมถึงการถ่ายทอดและการสอนงาน การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จะทำให้เภสัชกรมีความสามารถและประสบการณ์มีความคิดริเริ่ม สามารถทำหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมและควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานได้ แผนการพัฒนามูลค่าการนี้จึงไม่จำกัดแต่เพียงองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ แต่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อให้บริการเภสัชกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของการอบรมความรู้และทักษะในการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม อาทิ หลักคิดและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและการวางแผนกำลังคน แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งในการทำงานที่เป็นทีมสหสาขาและภายในหน่วยงานตนเอง รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้รับบริการ การเจรจาต่อรองรวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนหลักการแก้ไขปัญหาและการฝึกฝนการตัดสินใจ นำตัวอย่างจากการบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นจริงภายในหน่วยงานเภสัชกรรมมาเรียนรู้กับทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ (Case-based learning)

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับการบริหารงานเภสัชกรรม และเพื่อให้หลักสูตรเป็นประโยชน์กับผู้บริหารระดับกลางที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต จึงได้จัดให้มีหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรม อาทิเช่น ระเบียบการจัดซื้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ระบบยาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทั้งไทยและสากล การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ในบริบทของการบริหารจัดการซัพพลายเชน คำนึงถึงความคุ้มค่า และแนวทางในการลดความสูญเสีย ความสิ้นเปลือง เพื่อให้เกิดการจัดการงบประมาณด้านยาที่มีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในหลักสูตรจะมีทั้งรูปแบบการอบรมให้ความรู้ และการนำเสนอประสบการณ์ ปัญหาและการแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีการแก้ไขจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## รูปแบบการอบรม

การอบรมดำเนินการในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบ Onsite Training และ Online Training ดังนี้

1. การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษา การตอบข้อซักถาม การฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น การฝึกหาข้อสรุปจากการระดมสมอง (Brainstorming) อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอผลจากการสะท้อนการเรียนรู้
3. การนำเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทางในการพัฒนา พร้อมการนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ในประเด็นต่าง ๆ

## คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นเภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจ ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งระดับบริหารอยู่ หรือเป็นผู้ที่ร่วมงาน/หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในอนาคต
2. มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตามหัวข้อและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

## จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 40 รายเท่านั้น (รับเฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลเท่านั้น)

## อัตราค่าลงทะเบียนและระยะเวลาในการรับลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (บาท)	Early Bird (วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2568)	Regular (15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2568)
สมาชิก	34,000	36,000
เภสัชกรผู้สนใจ ที่ไม่ใช่สมาชิก	38,000	40,000

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

## ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม

เปิดอบรม Onsite – Bangkok	วันที่ 2 - 4 เมษายน 2568
ออนไลน์	เดือนเมษายน 2568
	วันที่ 10, 24, 30
	เดือนพฤษภาคม 2568
	วันที่ 8, 22, 29
	เดือนมิถุนายน 2568
	วันที่ 5, 12, 17
ปิดอบรม Onsite – Bangkok	วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2568

## หัวข้อและรายชื่อวิทยากร

ตามเอกสารแนบท้าย

### **การวัดผลและการสำเร็จการอบรม**

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

ผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยในการจัดการ ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับเข็มมุ่ง นโยบาย และทิศทางการบริหารของโรงพยาบาล อีกทั้งสามารถปรับรูปแบบ วิธีคิดและมีทัศนคติที่ดี แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้และแนวคิดเชิงธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเภสัชผู้บริหาร สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเภสัชผู้บริหารฯ โทร. 084 557 3210



**หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น**  
**เรื่อง การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ประจำปี 2568**  
**สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)**  
**ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568**

วัน	วันที่	เวลา	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร
1	2 เมษายน 2568 (Onsite-Bangkok)	0.5 วัน	ต้อนรับและแนะนำหลักสูตร	กรรมการ & ผู้ดำเนินรายการ
			ความท้าทายเมื่อก้าวสู่ระดับบริหาร	ดร.ภญ.อาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ CEO รพ.บำรุงราษฎร์
			มุมมองในการบริหารโรงพยาบาล	รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.จุฬารัตน์และประธาน คณะกรรมการอำนวยการ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย
		0.5 วัน	EQ สำหรับผู้บริหาร	อ.วชิรา บุตรวิวุฒิ
2	3 เมษายน 2568 (Onsite- Bangkok )	0.5 วัน	“นพลักษณ์” ศาสตร์เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น	นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ ภญ.จรรยาพร เจริญรูป
		0.5 วัน	Coaching & Mindset	อ.จักรพันธ์ เขียววัฒน์
3	4 เมษายน 2568 (Onsite- Bangkok)	1 วัน	Effective Communication & Story telling	ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
4	10 เมษายน 2568 (Online)	1 วัน	Effective Time Management	ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
5	24 เมษายน 2568 (Online)	1 วัน	Human Resource Management	ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
6	30 เมษายน 2568 (Online)	1 วัน	บริหารเวชภัณฑ์ : ระเบียบในการจัดซื้อ จุดอ่อนที่พบ	อ.อาภากร อัครรุ่งเรืองชัย
7	8 พฤษภาคม 2568 (Online)	1 วัน	บริหารเวชภัณฑ์ : Logistics & Supply chain management	ดร.ภญ.รวินกานต์ ศรีนนท์
8	22 พฤษภาคม 2568 (Online)	1 วัน	ระบบยาคุณภาพ (Drug System)	ภญ.วิชชุณี พิตรากุล
9	29 พฤษภาคม 2568 (Online)	0.5 วัน	HA Concept & มาตรฐานโรงพยาบาล	นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
		0.5 วัน	มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลฉบับใหม่ และการเชื่อมโยงกับระบบยา	ภญ.วิชชุณี พิตรากุล ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์

วัน	วันที่	เวลา	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร
10	5 มิถุนายน 2568 (Online)	0.5 วัน	AI & Data management: AI and Data Analytics	ดร.สามารถ จำรัส
		0.5 วัน	AI & Data management: การจัดการข้อมูลในงานเภสัชกรรม เรียนรู้จากกรณีศึกษา	ภญ.จิตติมา พยัษศิริ
			AI & Data management: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานเภสัชกรรม	ภก.คมกฤษ ศรีไสว
11	12 มิถุนายน 2568 (Online)	1 วัน	Financial for Hospital Pharmacist	ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12	17 มิถุนายน 2568 (Online)	0.5 วัน	The Law & Regulations	ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
		0.5 วัน	เกณฑ์มาตรฐาน JCI	ภญ.ผุสดี บัวทอง
13	7 กรกฎาคม 2568 (Onsite-Bangkok)	1 วัน	การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ	อ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
14	8 กรกฎาคม 2568 (Onsite- Bangkok)	1 วัน	Conflict Management & Negotiation	อ.นรพล สารีกุล
15	9 กรกฎาคม 2568 (Onsite- Bangkok)	0.5 วัน	Problem Solving & Decision Making / Case Study	ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ ภญ.พาขวัญ ปุณณปุรัต ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ
		0.5 วัน	Ethic talk พิธีปิดการอบรม	ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ กรรมการ & ผู้ดำเนินรายการ

**วิทยากรรับเชิญร่วมเสริมมุมมองจากประสบการณ์จริง:**

- ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์                      อดีตหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
- ภก.ยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์                      หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี                              ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์              อดีตหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ
- ภญ.พาขวัญ ปุณณปุรัต                          หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาริบัติ
- ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ                      อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท Baxter Healthcare (Thailand)